



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว

๒๖๗

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการยกร่างพระราชกำหนด
การเดินเรือ พ.ศ. และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. เสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนและให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในการ
ตรากฎหมายด้วย กรมเจ้าท่าจึงได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจราจรและการขนส่งทางน้ำ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
และรองรับการตรวจประเมินขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยได้คัดแยกหลักการในเรื่องการยกระดับ
มาตรฐานท่าเรือและการกำกับดูแลท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือ
และมาตรฐานท่าเรือ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ส่งให้กรมเจ้าท่า
จัดทำหนังสือยืนยันในร่างพระราชบัญญัตินี้พร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ
มีความเกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ จังหวัดแพร่ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> หรือเว็บไซต์
ของกรมเจ้าท่า <https://www.md.go.th> หรือช่องทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๑๓๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้
เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๔
www.phraelocal.go.th

119.กษ
อริยา
x word
x word



2736
ร.ศ. 2567

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๐๖๒

338/ร.ศ.๒๗/1๕, 25๖๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการยกร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. เสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนและให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในการตรากฎหมายด้วย กรมเจ้าท่าจึงได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจราจรและการขนส่งทางน้ำ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และรองรับการตรวจประเมินขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยได้คัดแยกหลักการในเรื่องการยกระดับมาตรฐานท่าเรือและการกำกับดูแลท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ส่งให้กรมเจ้าท่าจัดทำหนังสือยืนยันในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกรุณาส่งไปที่สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th> เว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็นของกรมเจ้าท่า <https://www.md.go.th> หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ weerasang.cha@gmail.com และ nattapong_nr@hotmail.com เพื่อประกอบการพิจารณาร่างดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอส่งสำเนาหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค ๐๓๐๔.๒/ว ๒๓๙๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑

โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวนกวรรณ โทร. ๐๖-๓๒๒๔-๒๔๖๖



33930

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สกม.) โทร. ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔

ที่ มท ๐๒๐๘.๕/ว ๓๒๔๐

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกรมเจ้าท่า มีหนังสือ แจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน และให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในการตรากฎหมายด้วย กรมเจ้าท่าจึงได้เสนอสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจราจรและการขนส่ง ทางน้ำ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และรองรับการตรวจประเมินขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยได้คัดแยกหลักการในเรื่องการยกระดับมาตรฐานท่าเรือและการกำกับดูแลท่าเรือให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว และได้ยกร่างพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การเสนอร่างกฎหมายเป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงส่งร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในส่วนของการเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือ และมาตรฐานท่าเรือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค ๐๓๐๙.๒/ว ๒๓๙๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในส่วนของการเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือตามช่องทาง ที่กรมเจ้าท่ากำหนดในหนังสือข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายมานะ สิมมา)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักกฎหมาย สป.
เลขรับ ๒๗๙๓
วันที่ 15.09.2567
เวลา 14.10 น.



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 15 ก.ค. 2567
เลขรับ 29540
เวลา

ที่ คค ๐๓๐๙.๒/ว. 2396

กรมเจ้าท่า

ถนนโยธา กรุงเทพฯ. ๑๐๑๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (เพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ)
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการยกร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. เสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบในการตรากฎหมายด้วย กรมเจ้าท่าจึงได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจราจรและการขนส่งทางน้ำ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และรองรับการตรวจประเมินขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยได้คัดแยกหลักการในเรื่องการยกระดับมาตรฐานท่าเรือและการกำกับดูแลท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. โดยเพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ส่งให้กรมเจ้าท่าจัดทำหนังสือยืนยันในร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว พร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง กรมเจ้าท่าจึงใคร่ขอส่งร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (เพิ่มภาคที่ ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ) และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด กรุณาส่งไปที่สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็นของกรมเจ้าท่า หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ weerasang.cha@gmail.com หรือ nattapong_nr@hotmail.com หรือช่องทางใดทางหนึ่ง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. สำเนาประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 159 /๒๕๖๗ เรื่อง วิธีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น และแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ได้ตาม QR Code ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามที่เห็นสมควรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรีชเพชร ชัยช่วย)

อธิบดีกรมเจ้าท่า

สำนักกฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐



QR Code สิ่งที่มาด้วย